

BÁO CÁO
tổng kết công tác dân vận năm 2019 và chương trình
chỉ đạo năm 2020

Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019

Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3%; kết cấu hạ tầng được tập trung xây dựng. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được thường xuyên quan tâm; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,69%, giảm 1,45%, cận nghèo 4,59%, giảm 0,09% so với năm 2018; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường,... Toàn tỉnh có 68/117 xã (58,1%) và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

Lòng tin của nhân dân đối Đảng, Nhà nước được nâng lên. Các giai cấp, tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Nguyện vọng chính đáng của nhân dân được quan tâm giải quyết, nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, một bộ phận còn khó khăn; khiếu kiện đông người tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục xảy ra. Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng⁽¹⁾. Thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất và đời sống⁽²⁾, giá lúa khó tiêu thụ, gây khó khăn cho nông dân.

¹ Xảy ra tại 712/957 ấp, thuộc địa bàn 128/145 xã, phường, 15/15 huyện, thành phố, có 3.730 hộ nuôi lợn bị dịch bệnh, tiêu hủy là 48.630 con, tương đương hơn 2.700 tấn (chiếm 13% tổng đàn lợn của tỉnh). Tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng.

² Trong năm 2019, ảnh hưởng của mưa, bão, triều cường dâng cao bất thường gây thiệt hại trên diện rộng trong tỉnh, làm sạt lở nghiêm trọng 86km bờ sông, đê biển; cuốn trôi 07 căn nhà, đổ sập 92 căn, tốc mái 161 căn, ngập cục bộ

Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước có giải pháp thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; nâng cao chất lượng cải cách hành chính không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nông dân sản xuất có lãi, thích ứng hội nhập quốc tế; phát triển các cơ sở sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ ổn định cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý có hiệu quả ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu công nghiệp, khu dân cư, các chợ đô thị và cả nông thôn.

I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng

- Các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác dân vận trên các lĩnh vực⁽³⁾. Nội dung các chương trình, kế hoạch chỉ đạo đã cụ thể hoá Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 03-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực. Chỉ đạo các cấp ủy nâng cao vai trò lãnh đạo đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

- Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận⁽⁴⁾. Chỉ đạo

12.378 căn; nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư, hoa màu bị ngập nước, hư hỏng..., thiệt hại về tài sản của nhân dân, ước tổng thiệt hại 184 tỷ đồng.

³ Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình chỉ đạo công tác dân vận năm 2019; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy xã, phường, thị trấn ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác dân vận năm 2019; Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HDND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lồng ghép nội dung công tác dân vận vào chương trình hoạt động năm 2019. Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; Kế hoạch số 151-KH/TU, ngày 04-3-2019 về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 837-CV/TU, ngày 06-3-2019 về Lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôn Thăm năm 2019; Công văn số 836-CV/TU, ngày 06-3-2019 về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ III, giai đoạn 2019-2024; Công văn số 872-CV/TU, ngày 14-5-2019 về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 khóa XI; Công văn số 937-CV/TU, ngày 07-10-2019 về lãnh đạo vận động, xây dựng Quỹ “Vi người nghèo” và hưởng ứng Thăng cao điểm “Vi người nghèo”; Công văn số 952-CV/TU, ngày 29-10-2019 về lãnh đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019;...

⁴ Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam; báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW, ngày 04-9-1998 của Thường vụ Bộ Chính trị về “Chú trọng đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới”; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 101-KL/TW, ngày 03-9-2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo tin lành trong tình hình mới; báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chất lượng kiểm tra, giám sát, khảo sát cơ bản đạt yêu cầu. Qua kiểm tra, giám sát, khảo sát đã đánh giá đúng thực chất tình hình, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém.

- Các cấp ủy đã kịp thời rà soát bổ sung quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, định kỳ hằng quý làm việc với dân vận, mặt trận và các đoàn thể phản ánh tình hình hoạt động, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

- Chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là các chi, tổ hội ở địa bàn dân cư, nâng lên chất lượng hoạt động, tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, chăm lo nhu cầu, lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể từng bước trưởng thành, cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo cho cấp ủy đảng, chính quyền.

- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, có sự chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, nhất trí cao với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp xây dựng hoàn thành đề án, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đang triển khai thực hiện⁽⁵⁾.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện khá tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân⁽⁶⁾; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Tiếp công dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy trình xử lý⁽⁷⁾. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại 291/417 đơn, đạt 69,84% (có 42 trường hợp rút đơn); giải quyết tố cáo 10/14 đơn, đạt 71,43%; hòa giải thành ở cơ sở đạt 82,2%. Đối với các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND,

hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình mới và Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI;...

⁵ Đã có 11/15 huyện, thành phố trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 113/145 xã, phường, thị trấn trưởng khối vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 32/145 xã, phường, thị trấn phó bí thư đảng ủy kiêm trưởng khối vận.

⁶ Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất 02 cuộc/10 người đại diện 325 lượt người dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất; cấp huyện tiếp định kỳ 67 cuộc, đột xuất 09 cuộc, đối thoại 13 cuộc; cấp xã tiếp định kỳ 1.291 cuộc, đột xuất 186 cuộc, đối thoại 151 cuộc.

⁷ Đã tiếp nhận và giải quyết được 340/436 đơn khiếu nại, tố cáo đạt 77,98%.

ngày 03-5-2019 về việc thành lập Tổ công tác rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết⁽⁸⁾.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ dân vận nói riêng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện⁽⁹⁾.

2. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

- Công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức các kỳ họp đúng luật định, ban hành nhiều nghị quyết trên các lĩnh vực hợp lòng dân; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát được nâng lên. Hội đồng nhân dân đã ban hành thông báo “về việc tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và công chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021”.

- Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện công tác dân vận theo chương trình chỉ đạo của Tỉnh ủy. Chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” của Trung ương năm 2019; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố; các sở, ban ngành cụ thể hóa triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 gắn với các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽¹⁰⁾, đã tạo những chuyển biến công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước các cấp. Chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lồng ghép công tác dân vận chính quyền vào chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; chú trọng hơn đến việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết những vấn đề nổi lên ở cơ sở, nhất là đối thoại về vấn đề quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài,...

- Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, loại bỏ nhiều thủ tục không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích

⁸ Trên địa bàn tỉnh có 12 vụ, đã tiến hành kiểm tra rà soát xong 04 vụ; đang tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra 04 vụ, 04 vụ còn lại chưa thực hiện.

⁹ Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển Bí thư Tỉnh đoàn về làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; bổ sung 01 Bí thư Tỉnh đoàn; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 162 cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở; phối hợp với Huyện ủy Kiên Lương, Vĩnh Thuận tổ chức 02 lớp bồi dưỡng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho 297 thành viên ban chỉ đạo cấp huyện và cấp cơ sở. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn, nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động nhân dân cho những người làm công tác dân vận ở ấp, khu phố. Đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các lớp tập huấn của mặt trận, các đoàn thể tỉnh ở Trường Chính trị bảo đảm theo kế hoạch.

¹⁰ Chương trình phối hợp số 52-CTr/BDV-BCSDUBND, ngày 19-4-2017, giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Kế hoạch số 400-KH/BDV-BCSDUBND, ngày 27-5-2019 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; UBND tỉnh ban hành Công văn số 731/UBND-VHXH, ngày 13-6-2019 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền 2019; 15/15 huyện, thành phố và sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các ngành, các cấp⁽¹¹⁾; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động⁽¹²⁾; rút ngắn thời gian giải quyết các công việc liên quan đến người dân⁽¹³⁾.

- Dân chủ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện ở các loại hình. Các cơ quan nhà nước thực hiện đồng bộ các quy chế hoạt động trên nhiều lĩnh vực gắn với thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước các cấp. Cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hoạt động phối hợp giữa chính quyền, các lực lượng vũ trang với mặt trận, các đoàn thể tiếp tục duy trì, các địa phương, đơn vị chủ động hơn trong phối hợp với mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến đời sống nhân dân, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư”; tạo điều kiện và phối hợp thực hiện từng bước có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, về đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Các lực lượng vũ trang cùng với dân vận, mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện khá tốt chương trình phối hợp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện công tác dân vận “*Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân*” giai đoạn 2019-2020. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với ban dân vận 12 tỉnh, thành phố năm 2019. Các lực lượng vũ trang tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, giữ nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì “Diễn đàn công an xã, thị trấn lắng nghe ý kiến nhân dân”, chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc” trên sóng Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc⁽¹⁴⁾; tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và các

¹¹ Duy trì cơ chế một cửa tại 21/22 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (còn Ban Dân tộc); 15/15 huyện, thành phố; 145/145 xã, phường, thị trấn; 06 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế. Thực hiện mô hình cơ chế một cửa điện tử tại 15/15 huyện, thành phố. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện liên thông thủ tục hành chính khai sinh, nhập hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi tại 145/145 đơn vị hành chính cấp xã.

¹² Với phương châm phục vụ: 5 hơn (Chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, nhanh chóng hơn, đơn giản hơn, thuận tiện hơn) và 5 biết (Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết mỉm cười và biết xin lỗi).

¹³ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 91,25%; duy trì 46 điểm giao dịch tại 15 huyện, thành phố để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 1.008 thủ tục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

¹⁴ Công an với các mô hình Tổ nhân dân tự quản “Không tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Đội dân phòng cơ động”; “Phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh”; mô hình “Cổng rào an ninh, trật tự”, “Camera an ninh” ở khu dân cư.

ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công “Tết Quân-Dân” diêm của tỉnh tại xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận⁽¹⁵⁾. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ 03 huyện và chiến đấu phòng thủ 31/32 xã; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu⁽¹⁶⁾. Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới hải đảo.

3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận: kỷ niệm 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, tập trung cho cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tập trung trọng tâm công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là tiếp tục sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư; đa dạng mô hình tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên, hội viên, toàn tỉnh phát triển mới 55.474 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số hiện có 560.093 đoàn viên, hội viên các đoàn thể, chiếm 45,26% so với đối tượng, tăng 5,2% so cuối năm 2018. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức 571 cuộc giám sát⁽¹⁷⁾, 01 cuộc phản biện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nội dung giám sát và phản biện tập trung việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến tổ chức chính trị-xã hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, duy trì tổ chức tốt họp mặt kiều bào dịp Tết Nguyên đán hằng năm;... thông qua các hoạt động đối ngoại đã củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa

¹⁵ Huy động sự đóng góp của các ngành, các cấp với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.

¹⁶ Có 46 đảng viên, 1.154 đoàn viên; tặng 1.6151 suất quà, trị giá 3.177.540,000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động tặng quà cho tân binh số tiền 535.558.000 đồng.

¹⁷ Trong đó, cấp tỉnh 08 cuộc; cấp huyện 115 cuộc; cấp xã 448 cuộc.

nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Sơ kết các thỏa thuận hợp tác giữa mặt trận, các đoàn thể của tỉnh với các tỉnh giáp biên Campuchia.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua

- Các phong trào thi đua của Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp từng bước đi vào cuộc sống, thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đóng góp tích cực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua có ý nghĩa nhân văn, có sức lan tỏa tốt trong xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam⁽¹⁸⁾; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Ngày vì người nghèo; Tháng Công nhân; Tháng nhân đạo; Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới;... đã vận động 490 tỷ đồng đóng góp, tài trợ cất mới và sửa chữa 1.560 căn nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết, Mái ấm công đoàn, Nhà đồng đội, Mái ấm tình thương,... cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, xây dựng 33,4km lộ nông thôn, xây mới và sửa chữa 178 cầu giao thông nông thôn,...

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện, cấp tỉnh; Đại hội Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 4,7%, giảm 2,59% và cận nghèo 7,23% giảm 0,05%, so với năm 2018⁽¹⁹⁾; tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt trên 90%, thực hiện tốt chính sách giáo dục dân tộc và dạy chữ dân tộc thiểu số; công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số luôn được quan tâm thực hiện, các dịp lễ, tết của đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời và tổ chức các đoàn đi thăm, mừng và tặng quà⁽²⁰⁾. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện thường xuyên, đã cấp 86.846 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến nay toàn tỉnh có 68/117 xã (58,1%) đạt chuẩn nông thôn mới, có 40/70 (57,1%) xã có đồng bào dân tộc thiểu số.

¹⁸ Đóng góp tặng được 95.691 suất quà Tết cho người dân nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 37,9 tỷ đồng.

¹⁹ Hệ thống giao thông nông thôn 100% số xã trong đất liền được nhựa hóa; 84,83% đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, có 6/9 xã đảo có điện lưới quốc gia (Hòn Tre, Lại Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Tiên Hải, Hòn Thơm) nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%; 97% hộ gia đình ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

²⁰ Tết nguyên đán 2019 tỉnh xuất ngân sách 1 tỷ 421 triệu đồng hỗ trợ 4.738 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đón tết (300 ngàn đồng/hộ). Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer, tỉnh tổ chức đoàn đi thăm mừng tặng quà với số tiền 1,6 tỷ đồng...

- Chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, công tác tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. Các yêu cầu chính đáng của các tôn giáo được xem xét giải quyết đúng pháp luật. Tổ chức nhiều đoàn của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành thăm, mừng các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng. Xây dựng, duy trì và phát huy khá tốt vai trò cốt cán, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo. Hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật giảm so năm 2018⁽²¹⁾.

6. Hoạt động của ban dân vận cấp ủy

- Năm 2019 hoạt động của ban dân vận cấp ủy tiếp tục nâng lên, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành; tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt vai trò thẩm định các nội dung về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trước khi trình cấp ủy⁽²²⁾. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trong tỉnh.

- Ban dân vận cấp ủy thực hiện khá tốt công tác phối hợp với các ngành có liên quan trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở; tập trung hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận ấp. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với ủy ban nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tổ chức nghiên cứu Đề tài khoa học “*Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư tỉnh Kiên Giang*”.

- Công tác tổ chức, cán bộ hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên kiện toàn, thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 11/15 huyện, thành phố; trưởng khối vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 113/145 xã, phường, thị trấn. Thường xuyên rà soát, quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể.

²¹ Năm 2019, xảy ra 12 trường hợp, giảm 02 trường hợp so năm 2018.

²² Thẩm định nội dung giám sát, phân biện của Mặt trận, các đoàn thể năm 2019. Văn kiện đại hội MTTQ, Hội Liên hiệp Thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2024; đại hội các dân tộc thiểu số năm 2019; nội dung, chương trình Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Chủ trương về nhân sự Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Kiên Giang. Tham gia cùng các ngành liên quan thẩm định xét duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Góp ý dự thảo quy định của Bộ Chính trị về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống;...

II- NHẬN XÉT CHUNG

Năm 2019, các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt công tác dân vận. Tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết và tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận cơ bản đạt yêu cầu. Nhận thức của hệ thống chính trị các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới tiếp tục được nâng lên và có chuyển biến tích cực. Cơ quan, cán bộ phụ trách công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều cố gắng trong thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác này. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể từng bước đổi mới và chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện khá chặt chẽ. Công tác vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa và tác dụng tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, củng cố và nâng lên lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện chương trình chỉ đạo công tác dân vận năm 2019 của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy đảng có mặt chưa đạt yêu cầu, công tác dân vận của cơ quan nhà nước có mặt chuyển biến chậm, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chưa theo kịp tình hình; chất lượng hoạt động chi đoàn, chi tổ hội, đoàn viên, hội viên, nhất là ở địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế. Quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo, hội quần chúng có mặt chưa chặt chẽ. Một số cán bộ phụ trách công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể thực hiện chưa tốt vai trò tham mưu. Chất lượng một số phong trào thi đua còn hạn chế, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa được nhân rộng nhiều.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận còn hạn chế, vai trò tham mưu của hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể có lúc chưa sâu sát, chặt chẽ; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dân vận, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2020

I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của Đảng, dân tộc và đất nước: 90 năm Ngày thành lập Đảng; 45 năm giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, 75 năm thành lập nước, 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận

của Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh;...

Phương hướng chung của công tác dân vận là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nâng lên niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp và chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) và địa bàn dân cư (ấp, khu phố, chi, tổ hội). Phát triển đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội phấn đấu đạt 62% so với đối tượng; chú trọng nâng lên chất lượng hoạt động của của tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên.

Chủ đề công tác năm 2020: “*Năm Dân vận khéo*”, đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019-2020 của Tỉnh ủy “*Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp*”.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình chỉ đạo công tác dân vận đã ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 03-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận. Triển khai Chủ đề năm 2020 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

- Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện tốt định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội kịp thời tháo gỡ khó khăn và lãnh đạo, định hướng hoạt động.

- Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chuẩn bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên,

nhất là nhân sự ứng cử cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận⁽²³⁾.

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư và Quyết định số 1826-QĐ/TU, ngày 03-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực tham gia công tác hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tạo điều kiện và phát huy vai trò nòng cốt tham mưu của dân vận, mặt trận, các đoàn thể trong triển khai thực hiện công tác dân vận.

- Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng bộ máy ban dân vận, mặt trận và đoàn thể các cấp theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và kết luận, thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đồng thời tích cực tham gia đóng góp xây dựng luật và các hoạt động của Quốc hội.

- Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri. Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với dân, góp phần tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tăng

²³ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15-12-2000 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04-3-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; tổng kết, biểu dương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020. Thực hiện tốt việc sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận định kỳ hằng năm và sơ kết, tổng kết theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.

cường giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp, các cơ chế, chính sách của Trung ương; giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Lãnh đạo các cơ quan nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt phong cách ứng xử, văn hóa công sở, văn hóa công vụ trong tiếp xúc và giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng lên hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp gắn với thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 03-02-2016, Thông báo kết luận số 1823-TB/TU, ngày 05-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020: “*Năm Dân vận khéo*” và các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Nâng cao chất lượng thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa chính quyền, dân vận, mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu tăng mạnh các chỉ số cạnh tranh PCI (Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAR-Index (Cải cách hành chính), PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính công), SIPAS (Mức độ hài lòng của người dân) năm 2020.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng

- Giữ vững và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 01-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chi hội, tổ hội ở địa bàn dân cư; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, hình thức tập hợp nhân dân vào tổ chức. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết thực hiện theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, trong đó quan tâm lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm để giám sát, chú trọng chất lượng, hiệu quả; mặt trận, các đoàn thể tổ chức góp ý cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy đảng cùng cấp trước khi kiểm điểm năm 2020; Mặt trận Tổ quốc huyện, cơ sở chủ trì phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền cùng cấp với Nhân dân ít nhất 01 lần trong năm.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững, nhất trí cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ về công tác dân vận; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân. Duy trì và phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với chính quyền, nhân dân Campuchia, nhất là các tỉnh giáp biên; mở rộng mối quan hệ với người Việt Nam sinh sống ở ngoài nước, tuyên truyền để bà con hiểu được những thành tựu của đất nước trong quá trình mở cửa, hội nhập, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình “Dân vận khéo”, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo tham gia tốt cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2020 do Ban Dân vận Trung ương phát động; tổ chức tổng kết Cuộc thi giai đoạn 2017-2020.

- Tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương mô hình, điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 ở các cấp.

5. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo

- Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao

đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hoạt động vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Hoạt động của ban dân vận cấp ủy

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng; nắm vững và chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Theo dõi nắm tình hình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành; tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt vai trò thẩm định các nội dung về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trước khi trình cấp ủy.

- Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; theo dõi, nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực các Ban Chỉ đạo: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác tôn giáo.

- Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của chính quyền; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận ấp. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với ủy ban nhân dân, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2020 và chỉ đạo cấp ủy cấp dưới xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận phù hợp tình hình của từng địa phương, cơ sở.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, chỉ đạo theo hệ thống của của mặt trận và các đoàn thể cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

4. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết vào cuối năm 2020. *ho*

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW, Văn phòng TW (HN),
- Các ban Trung ương (phía Nam),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội quân chúng tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- BDV các huyện, thành ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Đặng Tuyết Em